

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงิน

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็น ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในต่างประเทศบางแห่ง ซึ่งรวมอยู่ใน การจัดทำงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบการเงินของบริษัทย่อยเหล่านั้นแสดงยอดรวมสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 12,957 ล้านบาท และแสดง ยอดรวมรายได้สำหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกัน เป็นจำนวนเงิน รวม 25,006 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน บริษัทร่วมใน ต่างประเทศเหล่านั้นที่แสดงใน งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวนเงิน รวม 3,007 ล้านบาท และส่วน แบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมเหล่านั้น สำหรับปีสิ้นสุดวัน เดียวกัน มีจำนวนเงินรวม 536 ล้านบาท งบการเงินของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมในต่างประเทศดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น และ ความเห็น ของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงิน ของรายการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใน ต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้ถือตามรายงานการ ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าใน ขณะนั้น โดยงบการเงินดังกล่าวได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศบางแห่ง ซึ่งตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีอื่น งบการเงิน ของบริษัทย่อยเหล่านั้นแสดงยอดรวมสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 11,190 ล้านบาท และแสดง ยอดรวมรายได้สำหรับปี สิ้นสุดวัน เดียวกัน เป็นจำนวนเงิน รวม 18,979 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน บริษัทร่วมในต่างประเทศเหล่านั้นที่แสดงในงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวนเงินรวม 2,521 ล้านบาท และส่วน แบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เหล่านั้น สำหรับปีสิ้นสุดวัน เดียวกัน มีจำนวนเงินรวม 332 ล้านบาท โดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดี่ยว กันกับ ข้าพเจ้าในขณะนั้น ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 และตามที่อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 25 งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจาก ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคา ทุน และเรียกชื่อใหม่ว่า “งบการเงินเฉพาะกิจการ ” ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงซึ่งใช้กับการปรับปรุง งบการเงินประจำปี 2549 ใหม่ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวของบริษัทมีความเหมาะสมและได้ปรับปรุง โดยถูกต้องแล้ว

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ งบการเงิน ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยว กับการรายงานทางการเงินที่ เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอ ในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น ตามที่กล่าวถึงใน วรรคแรกให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงิน สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4068

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

27 กุมภาพันธ์ 2551